



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด  
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ภายในกำหนด จำนวน ๒ ราย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามการส่งเอกสารใบสมัคร ดังนี้

ลำดับที่ ๑ นายโกเมศ สุบงกช นิตกรชำนาญการ กลุ่มงานนิติการ สำนักกฎหมาย

ลำดับที่ ๒ นางสาวสายสมร ทองมหา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หน่วยตรวจสอบภายใน

โดยมีรายละเอียดเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด แนบท้ายประกาศฯ

๒. กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก



กำหนดประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. และลงคะแนนลับ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญเกื้อ สมนึก)

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
วันคัดเลือก วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ชั้น ๗

ลำดับ ที่	ภาพถ่าย	ชื่อ - สกุล	อายุ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง / สังกัด	วุฒิการศึกษา	แนวความคิด / นโยบาย
๑		นายโกเมศ สุตองก	๓๔	- นิติกรชำนาญการ - กลุ่มงานนิติการ สำนักกฎหมาย	- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ช่วยเหลือสมาชิก อย่างเสมอภาค
๒		นางสาวสายสมร ทองมหา	๓๙	- นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการพิเศษ - หน่วยตรวจสอบภายใน	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) - รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต	พัฒนาการทำงาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริการด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของ เพื่อนสมาชิก